

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ¹

บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท จะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของบริษัท ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น และบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย

2. พนักงาน

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดให้มีการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน

นอกจากนี้บริษัทจะให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้ปฏิบัติงานกับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

3. คู่ค้า

บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และบริษัทจะคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทจะซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

¹ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. **ลูกค้า** บริษัทฯ รับผิดชอบต่อกฎการค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทสามารถแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อยกเว้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกค้า รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายอย่างมีความรับผิดชอบที่ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้าเพื่อแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม
5. **เจ้าหน้าที่** บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ รวมทั้งการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
6. **คู่แข่ง** บริษัทฯ จะประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
7. **สังคมและส่วนรวม** บริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่

ข้อกำหนดในการทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวรวมถึงการป้องกันการใช้อำนาจในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสที่ได้จากการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรม ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. หลีกเลี่ยงการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ในกรณีที่จำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะต้องเข้าทำรายการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและให้ทำรายการนั้นโดยมีเงื่อนไขการค้ำทั่วไปเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวนั้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ
3. ในกรณีที่การเข้าทำธุรกรรมกับ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการอย่างเคร่งครัด รวมถึงแนวปฏิบัติดังนี้
 - 3.1 กรณีการเข้าทำรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้ำทั่วไปที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันที่ปราศจากอำนาจหรืออิทธิพลอันเนื่องมาจากการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) การเข้าทำรายการตามข้อ 3.1 นี้จะต้องขออนุมัติหลักการและวงเงินในการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติไว้แล้ว
 - 3.2 ให้มีการจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดรายการ ตามหลักการที่ได้ผ่านการอนุมัติตามข้อ 3.1 เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท
4. ในกรณีการเข้าทำธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ไม่ใช่รายการตามข้อ 3.1 จะต้องได้รับการพิจารณาและให้ความเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมตามข้อ 4. ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดดังกล่าว
โดยคำดังต่อไปนี้ซึ่งระบุไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง “บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” “รายการที่เกี่ยวข้องกัน” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “ผู้บริหาร” “ผู้มีอำนาจควบคุม” “ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “เงื่อนไขการค้ำทั่วไป” “รายการธุรกิจปกติ” และ “รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ”

(ถ้ามี) ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป



(นาย มงคล พุกษ์วัฒนา)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน)

โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567